
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 
ของ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 

25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ ้นผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting ในการประชุมนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์  
 

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาววีณา อุปคำ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
ดังนี ้
 
รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร  ประธานกรรมการ 

2. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

3. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 (บริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ) 

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. MR. UNG CHEK WAI GERRY Chief Financial Officer (CFO) 
2. MR. Quang Quach Dong   ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุม่ธุรกจิเกมออนไลน์ (เพลย์พาร์ค) (CEO) 
2. นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง  ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด 

1. นายสมภพ ผลประสาร 

2. นางสาวนฤมล วิศิษฎ์ปญัญา 

ทนายความ นักกฎหมายจากภายนอก 

นางสาวสุกานดา ลำมะนา 

นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวันน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้น 60,902 
หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้น 352,817,083 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมได้ 78 ราย นับ
จำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 352,877,985 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.64 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจำนวน 506,716,514 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 
25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และขอเชิญ คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ และ ประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม 



 นายปราโมทย์ สุดจิตพร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถือว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับทราบผลการดำเนินการงาน และทิศทางการประกอบธุรกิ จของบริษัท ขอเชิญเลขานุการบริษัท
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด 

นางสาววีณา อุปคำ ได้แนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่ง
เสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระนั้น 
ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะหักคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดของการประชุม
ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
มีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น
ได้ออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว 

สำหรับวิธีการส่งคำถาม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันท ะสอบถามในวาระที่ 12 วาระ
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถาม กรุณาพิมพ์ “ส่งคำถาม” เข้ามาในระบบDAP e-Shareholder 
Meeting  เลขานุการที่ประชุมจะทำการอ่านคำถามของท่านในแต่ละวาระ โดยประธานในที่ประชุม หรือคณะกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้น  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศ
หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพิ่มเติม ตลอดจนไม่ได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงขอดำเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 

 นางสาววีณา อปุคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว  โดยมี
สาระสำคัญของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้ 
 

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 
วาระที ่4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
วาระที ่5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่  
     นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ และ  
   พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 
วาระที ่6 อนุมัติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระที ่7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
วาระที ่8 อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง

จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)โดยมีกรรมการ 
ผู้บริหาร และ พนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออก 

       
 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
เพิ่มเติม 



 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์ดังนี ้

 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เชิญนายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินการของ
บริษัทประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม 

 นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง แจ้งว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ไว้ในแบบ
แสดงรายงานประจำปี แบบ 56-1 one report สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดส่งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code รวมถึงขอนำเสนอคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2565 โดยสังเขป
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบดังน้ี 

 ในปี 2565 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 1,575 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 268.6 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมามีการเปิดเกมส์ทั้งสิ้น 8 
เกมส์ แบ่งเป็นเกมส์ Mobile จำนวน 7 เกมส์ และเกมส์ PC จำนวน 1 เกมส์ โดยสัดส่วนรายได้ทั้งหมดแบ่งเป็นรายไดจ้ากเกมส์ Mobile 
คิดเป็นสัดส่วน 25% และ รายได้จากเกมส์ PC คิดเป็นสัดส่วน 75% โดยมี Group Performance เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2019-2022 
ดังนี้  

 



 

 สำหรับโครงสร้างรายแบ่งตามประเทศ บริษัทมีรายได้ 67% จากต่างประเทศ และ มีรายได้ในประเทศไทย 33% โดยมี COGS 
และ SG&A ดังนี้  

 

 

                           

                            

                         

                          

                                             

                                   

                                    

                             

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                

         
       

            

    

          

                

             
    

      

          

             

              

                

                          

                       

                

                          

                       

     

      

   
      

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   
   

    

    

            

            

                          

                



 

 รายละเอียด Net Profit ดังนี ้

 

 นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ันของบริษัทว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดย
ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 
และพนักงาน โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ  (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลกัดันให้มีการปฏิบัตติาม นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  (CAC) แล้ว ทั้งนี้  
รายละเอีดยของนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน  

    

             

              

                

                

                                      
                     
                                  

                            

                         

               

   

   

   

  

  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

            

    

                        

          

             

              

                

            

                         

                     

            

                         

                     

        
     

      

   

  

  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

            

          

                      



 
 คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า “จากเกมส์ที่เปิดใหม่ในปี 2565 ส่วนใหญ่มี performance ที่ไม่เป็นไปตามเป้า 
สำหรับในปี 2566 นี้ ท่านกลางสภาวะที่ Mobile game มีการแข่งขันสูง ทางผู้บริหารมีแนวทางเลือกเกมส์มาเปิดอย่างไรเพื ่อให้
สามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับ AS ได้ครับ รวมถึงมีแผนทำ marketing อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ” 
 
 MR. Quang Quach Dong ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ (เพลย์พาร์ค) (CEO) ตอบว่า ในปี 2566 บริษัท
จะมีความเข้มงวดและระมัดระวังในการเลือกเกมส์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งในส่วนการตลาด บริษัทปรับเปลี่ยนวิธีการทำการต ลาดเพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน เพื่อให้งบการตลาดเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ การเลือกเกมส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้
ค่าลิขสิทธิ์เกมส์สูงขึ้นตามไปด้วย  
 
 ไม่มีคำถามเพิ่มเติม  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 

 นายชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 
2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้  

 

                                

                              

                                                       
                                                    
                                  
                                          
                          
                      
                                  

                      
                            
                    

                                  
                            
                                            

                  
                                 
                     

                           
                   
                         

                                   

                  



 

 

 นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข รายละเอียด
ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
เพิ่มเติม 
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
มต ิ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอก

          

   
  
    
  

  
 

  
  

 

  
   

  
 

  
  

 

  
  

  

                                    

                

                 

                

      

                   

                    

           
                      

  
           
           

        
                     
                  
                   
                 
                  

                    
       

     

                       

                           

 

   

 

   

 

   

 

   

                           

                           

        
                       

                       
                          
                        
                 
                
                 
             
              
           



ฉันท์ดังนี ้

 

 

วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
 
 นางสาวววีณา อุปคำ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566 ได้มีมติอนุมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี  2565 เป็นเงินจำนวน 
328,029,183.00 บาท โดยได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 25,650,374.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 257,437,204.52 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณ
ร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรอง
อื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้้เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
ไว้ แต่เน ื ่องจากที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ ได ้ม ีมต ิอนุมัต ิให้จ ่ายเง ินปันผลระหว่างกาลแก่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นแล้ว เม ื ่อวั นที่   
8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินท้ังสิ้น 140,892,636.30 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น
อีกหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 116,544,568.22 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันท่ี 
29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 
2564 และ ปี 2565 ดังนี ้



 

  นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2565 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

มต ิ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื ่อวันที ่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท  คิดเป็นเงินทั ้งสิ้น 
140,892,636.30 บาท และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา
หุ้นละ 0.23 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันท่ี 29 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 

  
                                                                

                                                        
                                                    

                             
                                                                        

    
        
         

    
               

           
         

    
        
         

    
               

                             
            

        

                                                        
                                

                            



วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 
 นางสาววีณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรา 1 
ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันท่ี 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเปิดโอกาสแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้า
มายังบริษัทฯ 

 เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน 
กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ  
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
 นางสาววีณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของ นายปราโมทย์ สุดจิตพร ได้แนบไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา
ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้าน
ต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมี 
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำนึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายปราโมทย์ สุดจิตพร แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมาเกินกว่า 15 ปี แล้ว แต่ยังคงปฎิบัติหน้าที่ได้ดี
เต็มความสามารถ รอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมเกมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วย
ความราบรื่น และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอให้ นายปราโมทย์ สุดจิตพร กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น 

 นายปราโมทย์ สุดจิตพร กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านเกมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของตนเองจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดมิ
อีกวาระหนึ่ง 
 
 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ต่อมานางสาววีณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ได้แนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย
ในระเบียบวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแล



กิจการที่ดี และตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทมาเกินกว่า 15 
ปี แล้ว แต่ยังคงปฎิบัติหน้าที่ได้ดีเต็มความสามารถ รอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบัญชีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความราบรื่น 
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และ
ขอให้ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น 

 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้นว่า ตนเองมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และจากประสบการ์ทำงานใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการทำงานเป็นอาจารย์พิเศษด้านบัญชี เห็นสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาทำประโยชน์
ให้กับบริษัทได้ โดยยินดีเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 
 
 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
 นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็น
รายบุคคล โดยมีมติดังนี ้

มต ิ อนุมัติการเลือกตั้ง นายปราโมทย์ สุดจิตพร และ นางมลฤดี สุขพันธรัตช์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

  (1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
ให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 

 (2) นางมลฤดี สุขพันธรัตช์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้
เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 



 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจำนวนกรรมการบริษัท และอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ บริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.22 (ณ วันสิ้นสุดปี 2565) และมีความประสงค์จะ
เสนอตัวแทนเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติธร บุญเจือ ซึ่งจะเสนอให้เข้าดำรงแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบ
วาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึง นายสันติธร บุญเจือ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 5 
ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายสันติธร บุญเจือ เข้าดำรงแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท 

 สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ นายสันติธร บุญเจือ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 โดยคุณสันติธร บุญเจือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Electrical and computer Engineering จาก Georgia 
Institute of Technology, ระดับปริญญาโท สาขา Electrical and computer Engineering จาก Georgia Institute of Technology 
และระดับปริญญาตรี สาขา Computer Engineering จาก Assumption University และมีประสบการณ์ด้านการทำงานในบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงน่าจะเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นาย
สันติธร บุญเจือ เข้าดำรงแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 
 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

 



มต ิ อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายสันติธร บุญเจือ เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมกาบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

 
  
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

เนื ่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ม ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 แล้ว โดยคำนึงถึงปัจจัย 
ต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คณะกรรมการบริษัทจึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
ตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไม่มีประโยชน์อ่ืนใดนอกจากนี้  

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจา้ง
ปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ  

 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

 นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มต ิ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

กรรมการบริษัท บาท/คน บาท/คน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

35,000 
25,000 

35,000 
25,000 

เบ้ียประชุม ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

กรรมการตรวจสอบ บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

50,000 
35,000 

50,000 
35,000 



 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 

นางสาววีณา อุปคำ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2566 ได้พิจาณาผลการปฎิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สำนักงานสอบบัญช ีบริษัท มาซาร์ส จำกัด  
ช่ือผู้สอบบัญช ี  นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 และ/หรือ 
   นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 
ค่าสอบบัญช ี 2,120,750 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 3,150,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการ

อื่นๆ 
ความสัมพันธ์กับริษัท  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
 กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือผู ้บริหาร และ/หรือผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่
อย่างใด 

การให้บริการบริษัทอ่ืน บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 
2566 ของบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวมจำนวน 6 บริษัท 

 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน

หนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ทำหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป 

 
 นางสาววีณา อุปคำ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 และได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ 
 

นางสาววีณา อุปคำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้เสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ และตรา
ประทับบริษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้
แล้ว ดังน้ี  

ชื่อบริษัท 
 เดิม ช่ือภาษาไทย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”  

ช่ือภาษาอังกฤษ “ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”  
เป็น  ช่ือภาษาไทย “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวช่ันส์ จำกัด (มหาชน)”  

ช่ือภาษาอังกฤษ “ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ตราปราทับบริษัท 

 
 
 

ปัจจุบัน นำเสนอ 

  



 
 
 

  
 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติ อนุมัติการเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวช่ันส์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนตราประทับของบริษัทตามที่เสนอ
ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทบัของ 
    บริษัทฯ 
 
 สืบเนื่องจากในวาระที่ 9 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท โดยไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ
หลักทรัพย์  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สินธิและข้อบังคับ
บริษัทฯ รายละเอียด ดังน้ี  
 

(1) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ช่ือบริษัท)  
ข้อ 1  ช่ือภาษาไทย คือ “บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวช่ันส์ จำกัด (มหาชน)”  

ช่ือภาษาอังกฤษ คือ“ASPHERE INNOVATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED”  
 
 
 
 
 
 



(2) แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 44 
 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอ 

1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ  
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ  
บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวช่ันส์ จำกัด (มหาชน) 

2 คำว่า บริษัท ในข้อบังคับนี้ หมายถึง  
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

คำว่า บริษัท ในข้อบังคับนี้ หมายถึง  
บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวช่ันส์ จำกัด (มหาชน) 

44 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 
 

 
 

 

ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 

 
 

  

 
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 
 

 นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนช่ือและตราประทับของบริษัท รวมทั้งมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนาม
ในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  และข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อัน
เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทุก
ประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้   
 



 
 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

(ฉบับท่ี 4) 
 
 นางสาววีณา อุปคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการ
ประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท ข้อ 
23, 24, 28, 29, 39 รายละเอียด ดังน้ี  
 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

23 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง 
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่เห็นสมควร  

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครั้ง 
การประชุมตามวรรคก่อน คณะกรรมการบริษัทสามารถจัด
ประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
สถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรืออาจดำเนินการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้กฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าที ่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 



24 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู ้ซึ ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  
กรรมการตั ้งแต่ 2 คนขึ ้นไปอาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที ่มี
กรรมการต ั ้ งแต ่  2 คนขึ ้นไปร ้องขอ ให ้ประธาน
กรรมการหรือกรรมการที ่ได้ร ับการมอบหมายจาก 
ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับ
แต่วันท่ีได้รับการร้องขอ  
 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นและกําหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้  
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับ
การมอบหมายจาก ประธานกรรมการกําหนดวันประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ  
 

28 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที ่จะเสนอเพื ่อทราบ เพื ่ออนุมัติ หรือเพื ่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน  
 
 
 
 
 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นท่ัว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
 

ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร ื ่องท ี ่จะเสนอต ่อท ี ่ประช ุม พร ้อมด ้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื ่อทราบ เพื ่ออนุมัต ิ หร ือเพื ่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้
ความย ินยอมว ่ าจะร ับหน ั งส ื อด ั งกล ่ า ว ในร ู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์บริษัทหรือคณะกรรมการก็อาจส่งหนังสือบอก
กล่าวนั้น โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑท์ี่
นายทะเบียนกำหนด และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็น
ท ี ่ ต ั ้ งสำน ักงานใหญ ่ของบร ิษ ัท หร ือจ ั งหว ัดอ ื ่ นทั่ ว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรืออาจจะ
ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด  
 
 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนด  
 
 
 
 



หนังส ือมอบฉ ันทะนี ้จะต ้องมอบให ้แก ่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม  
 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรอืผู้
ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทน
ได้โดนต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการ
มอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
กําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล  
เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิทีข่้อบังคับระบุไว้เป็น
การอื่น เงินปันผลให้แบ่งตาม จํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ 
กัน 
 
การจ่ายเงินปันผลต้องไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ี
ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั ้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ้น และให้
โฆษณาค ําบอกกล ่ าวการจ ่ายเง ินป ันผลน ั ้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย 
และมิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลน้ัน
ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  
 

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร 
ในกรณีที่บริษัทยังมียอด ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงิน
ปันผล  
เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิทีข่้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น 
เงินปันผลให้แบ่งตาม จํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
 
 
การจ่ายเงินปันผลต้องไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทํา
เช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป  
 
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
ติดต่อกันด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และมิให้คิด
ดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทําภายใต้
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิและข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกับการดําเนนิการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 
 

นางสาววีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24, 28, 29, 39 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ท่ีได้มีการแกไ้ข 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท และดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับบริษัทต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง



กับการดําเนนิการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
 

 
  
วาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 
 นางสาวีณา อุปคำ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง 

 คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข่าว SABUY tender AS ที่ราคา 18.5 และตามคุณชูเกียรติให้ข้อมูลกับสื่อไว้
ว่าคุณปราโมทย์จะช่วยเสนอขายหุ้นให้ 5 % เพื่อให้ครบ 25 % ตามเงื่อนไขของการ tender ขอสอบถามว่า  1. คุณปราโมทย์มีเจตนาที่
อยากให ้deal นี้เกิดขึ้นจริง ใช่หรือไม่ และคุณสันติธรถึงความตั้งใจใน deal tender AS ของ SABUY 2. เพราะเหตุใดจึงอยากให ้deal 
นี้เกิดขึ้น มองว่าประโยชน์ที่ AS ได้รับคุ้มค่าใช่หรือไม่ และเกิดประโยชน์อย่างไรครับ  3. มีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่า deal 
tender นี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง เนื่องจาก SABUY ต้องใช้เงินทุนเยอะและมีเงื่อนไขหลายอย่างในการเข้า tender และหาก deal นี้ไม่
เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ AS 

 คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานในที่ประชุม ตอบคำถามว่า การ tender ของ SABUY เกิดขึ้นเนื่องจาก SABUY มีความ
เชื่อมั่นและเล็งเห็นถึงการเติบโตในอนาคตของ AS ว่า AS สามารถจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาธุรกิจท้ังของ AS เอง และธุรกิจอ่ืนๆ ที่
อยู ่ภายใต้เครือของ SABUY ไปเติบโตและขยายไปยังต่างประเทศ SABUY จึงตัดสินใจเข้ามาลงทุนโดยการซื้อหุ ้นของ AS จาก 
ผู้ถือหุ้นเดิม และทำข้อเสนอ tender offer สำหรับราคาการทำ tender ที่ 18.5 บาท มีที่มาจากกฎของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดว่า
ผู้ทำ tender offer จะต้องเสนอราคาสูงสุดที่เคยเข้าซื้อหุ้น AS ก่อนที่จะทำ tender offer นอกจากนี้ ทั้ง SABUY และ AS จะต้อง
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นว่าราคาและการทำ tender offer นี้เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ การที่คุณชูเกียรติได้
ให้ข่าวว่าจะซื้อหุ้น AS ให้ครบ 25% ก็สอดคล้องกับเงื่อนไขการทำ tender offer ที่ทาง SABUY เปิดเผยข่าว สำหรับการทำ deal นี้ 
จะเกิดประโยชน์กับ AS คือ จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น ไม่ต้อง
กังวลเรื่อง free float ที่มีมากเกินไปในตลาด และ ทำให้บริษัทมีพันธมิตรเพิ่มเติมที่จะสามารถขยายธุรกิจได้เพิ่มยิ่งขึ้น รวมถึงมองหา
โอกาสใหม่ๆ จากพันธมิตรใหม่ได้มากข้ึน  

 คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า อ้างอิงจากที่คุณชูเกียรติได้ให้ความเห็นไว้กับสื่อเรื่องเป้าหมายการเติบโตรายได้
ของ AS หลังจาก tender แล้ว มีเป้าการเติบโต 100% (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) ในอีก 2 ปีข้างหน้า และรายได้ที่ 15,000 ล้านบาท



ในอีก 3 ปีข้างหน้า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และหากเป็นไปได้จะทำได้อย่างไรครบั และเหตุใดเป้ารายได้นี้จึงทำด้วยตัวของ AS 
เองไม่ได้ หากไม่มี SABUY เข้ามาช่วย (ถึงได้อยากให ้deal tender เกิดขึ้น)  

 คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานในท่ีประชุม ตอบว่า หลังจากท่ี SABUY เข้ามาถือหุ้น และจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ จะ
ทำให้เกิดการขยายธุรกิจท้ังในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง AS เอง มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแข็งแรง ทำให้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจ
อื่นๆ ที่น่าสนใจได้อีก  

 คุณอนุชิต นิมิตการดี (ผู้ถือหุ้น) อยากเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนในการเข้าพบและมีโอกาส
สอบถามผู้บริหารมากขึ้น ผ่านการประชุมในรูปแบบ Hybrid (ที่ม ีonsite ควบคู่ไปด้วย) และการออก Oppday แบบ Onsite  

 คุณปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานในที่ประชุม ตอบว่า ทางบริษัทยินดีและจะมีการจัด onsite ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
โอกาสพบผู้บริหารมากขึ้น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.43 น. 

          
 

                                 
 

         (นายปราโมทย์ สุดจิตพร) 
             ประธานท่ีประชุม     

      


